

## มติที่ประชุมโดยย่อ

การประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

วันพุธที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๓ อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ กระทรวงศึกษาธิการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - ไม่มี -	- ไม่มี -
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบัน วิทยาลัยชุมชน และรับทราบการขอความอนุเคราะห์ตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
วาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าหลังการลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสถาบันวิทยาลัยชุมชน กับสมาพันธ์ SME ไทย	ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔	ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติ สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานตามมติ สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ ๔.๑ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ประจำ หลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจำ หลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนแพรว วิทยาลัยชุมชน ตาก และวิทยาลัยชุมชนสตูล และให้เสนอสภาสถาบัน วิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบต่อไป

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>วาระที่ ๔.๒ เรื่อง การพิจารณาหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน</p>	<p>ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน จำนวน ๒ สาขาวิชา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยชุมชนพังงา</li> <li>๒. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ วิทยาลัยชุมชนสตูล</li> </ol>
<p>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ</p> <p>วาระที่ ๕.๑ เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน</p>	<p>ที่ประชุมรับทราบ และกำหนดวันประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ <b>ในวันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔</b> เวลา ๐๙.๓๐ น. โดยวิธีการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ ชั้น ๙ กระทรวงศึกษาธิการ</p>
<p>นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์ นางสาวสุธิมา เทียนงาม ผู้จัดทำมติย่อการประชุม</p>	<p>นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ ผู้ตรวจย่อการประชุม</p>